

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

Tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Công văn số 1156/UBND-TH ngày 20/2/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X. UBND huyện Thăng Bình báo cáo tham mưu, giải quyết trả lời các nội dung mà cử tri trong huyện quan tâm thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND huyện như sau:

1. Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: Xem xét xác định ranh giới đất của 16 hộ dân sinh sống tại Tổ 4, thôn Vĩnh Giang, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đang định cư, canh tác trên địa phận xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ; đồng thời, có giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ này để đảm bảo quyền lợi.

Thực hiện Kế hoạch số 2609/KH-SNV ngày 16/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thi công dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh (Dự án 513), UBND huyện Thăng Bình đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên-Môi trường, UBND xã Bình Nam phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên-Môi trường, UBND xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ cùng với Đơn vị thi công Dự án 513 tổ chức đối chiếu hồ sơ địa giới hành chính đang quản lý (Hồ sơ lưu), đồng thời tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu trên thực địa tuyến địa giới hành chính giữa xã Bình Nam huyện Thăng Bình và xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ. Kết quả kiểm tra đối chiếu thấy rằng, đường địa giới hành chính giữa xã Bình Nam và xã Tam Thanh được mô tả trên hồ sơ, bản đồ và trên thực địa cơ bản trùng khớp với nhau. Hồ sơ địa giới được bàn giao cho hai địa phương Bình Nam và Tam Thanh thực hiện quản lý từ năm 1994 đến nay, không có sự thay đổi. Tuy nhiên qua kiểm tra đối chiếu nhận thấy, có nhiều hộ dân đang sinh sống (Trong đó có 13 hộ dân có đơn kiến nghị), có hộ khẩu thường trú, giấy tờ tùy thân và các hồ sơ có liên quan được xác định và đăng ký thuộc quản lý của UBND xã Bình Nam, huyện Thăng Bình nhưng đang định cư, canh tác trên địa phận xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBND huyện Thăng Bình đã có văn bản báo cáo Sở Nội vụ xin ý kiến tổ chức hiệp thương đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính hai xã Bình Nam và Tam Thanh theo ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân nêu trên. Tuy nhiên, tại buổi làm việc giữa UBND và các ngành, địa phương liên quan của huyện Thăng Bình và TP. Tam kỳ cùng với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam vào ngày 08/12/2023, UBND Tp Tam Kỳ, UBND xã Tam Thanh không thống nhất điều chỉnh đường địa giới hành chính như đề nghị mà giữ nguyên trạng hồ sơ Chỉ thị 364/CT đã được ký thống nhất năm 1994.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2271/UBNDNCKS ngày 15/4/2022 về việc ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các

cấp, để hoàn thành nhiệm vụ của Dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Dự án 513); Công văn số 2763/SNV-XDCQ&CTTN ngày 12/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ tuyến ĐGHC giữa xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ: "...nếu các địa phương không thống nhất điều chỉnh ranh giới đường địa giới hành chính liền kề thì giữ nguyên theo hiện trạng hồ sơ Chỉ thị 364/CT đang quản lý". Do đó, ranh giới giữa hai địa phương quản lý theo đường địa giới hành chính 364 đã được xác lập năm 1994.

UBND huyện đã có văn bản thông tin để công dân được biết và thực hiện các giấy tờ, thủ tục hành chính theo đúng ranh giới bản đồ địa giới hành chính đã được hai địa phương ký thống nhất hồ sơ pháp lý.

2. Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: Sớm cắm mốc địa giới hành chính giáp ranh giữa xã Bình Phú với xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước và xã Bình Phú với xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để tránh xảy ra tình trạng tranh chấp đất rừng giữa các hộ dân của hai huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 2609/KH-SNV ngày 16/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thi công dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh (Dự án 513), đến nay các tuyến địa giới nội huyện Thăng Bình và các tuyến liên huyện liên quan huyện Thăng Bình cơ bản đã thống nhất địa giới và ký xác nhận pháp lý hồ sơ, ký nhân bản bản đồ địa giới hành chính. Dự án 513 đến nay đã đến giai đoạn chuyển số hóa, nghiệm thu hồ sơ.

Đối với tuyến địa giới xã Bình Phú, huyện Thăng Bình với xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước và xã Bình Phú với xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh: UBND huyện Thăng Bình đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện, Phòng TNMT huyện phối hợp cùng với đơn vị thi công và các xã có liên quan xác định tuyến Địa giới hành chính giữa các địa phương trên thực địa và đối chiếu với bản đồ 364 để điều chỉnh ranh giới giữa các xã theo điều kiện thực tế quản lý ranh giới của các địa phương và được các địa phương thống nhất ký biên bản xác định Địa giới hành chính trên thực địa, trên bản đồ và ký xác nhận pháp lý hồ sơ, ký nhân bản bản đồ địa giới hành chính, chuyển số hóa, nghiệm thu hồ sơ. Đề nghị UBND xã Bình Phú căn cứ kết quả đã thống nhất giữa các địa phương thực hiện thông tin cho nhân dân và quản lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo tham mưu giải quyết trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X. UBND huyện Thăng Bình kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TTHU, TT HĐND, UBMTTQVN huyện
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT- TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**